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วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
 

วาระ 
 

 
เร่ือง 

อธิการบดี
เสนอสภา 

มก. 

 
ก.บ.ม. 

ส่งคืน
หน่วยงาน
ที่เสนอ 

นำเข้า
ก.ว.ช.
ใหม ่

 
มติท่ีประชุม 

วาระเรื่องเพื่อพิจารณา 
1 การขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด     

เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่
มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นิสิตในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ดังนี้ 
 1) ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์  
 2) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  
 3) ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  
 4) รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ  
 5) รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถนอมสุข 
 เพื ่อทำหน้าที ่เป็นผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต จำนวน 11 คน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุม ครั้ง
ที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากหลักสูตรมีความเข้าใจ
ผิดพลาดเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอเอกสารต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ทำให้เอกสารดังกล่าวมีระยะเวลาเกิน 90 วัน  
 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาของนิสิต 
จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็น
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

✓ 
(1) 

 ✓ 
(2) 

 มีมติเห็นชอบ สรุปได้ดังนี ้
(1) การขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 5 คน ที่ไม่มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวธิีเวียน เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นสิิตใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 11 คน 
 
(2) แจ้งไปยังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยขอให้ผู้บรหิารคณะ กำชับผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อไม่ให้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวเช่นนี้อีก เพื่อมิให้ส่งผลกระทบตอ่การ
ดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยัต่อไป ทั้งนี้ หากมกีรณีเดียวกันในครั้งต่อไป 
ขอให้คณะและผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณา
เป็นรายกรณีไป 

 


